



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๔๗/ ๖๓

## เทศบาลเมืองทุ่งสง แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ ๓

ตามที่ คณะกรรมการติดต่อโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลายระยะ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีมติในที่ประชุม เห็นชอบการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๓ ของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

### - กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

การขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. การอนุญาตให้เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น., การอนุญาต ให้เปิดสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง จะต้องเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing, อนุญาต ให้เปิดร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ซึ่งสามารถให้บริการได้รายละไม่เกิน ๒ ชม., การอนุญาตให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน แต่เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียม อาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้จะไม่มีมีการเรียนการสอน

### - กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

การเปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณใบหน้า และสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ การเปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ อาทิจ การนวดสปา นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยให้บริการแต่ละรายไม่เกิน ๒ ชม. งดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ และกิจการอาบอบนวด การเปิดสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ให้สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมด การเปิดสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม อาทิจ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล มวย และวอลเลย์บอล การเปิดสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เฉพาะเพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม เท่านั้น การเปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ การเปิดสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรม น้ำในบึง อาทิจ เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ การเปิดโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน ๒๐๐ คน และ การเปิดสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก คือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่าง Social Distancing ตรวจวัดอุณหภูมิ และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเสมอ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รวมทั้งการปรับระยะเวลา ห้ามออกนอกเคหสถานเป็น ๒๓.๐๐ น. - ๐๓.๐๐ น. อีกทั้ง แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal ของพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสง คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หมั่นล้างมือ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตกในการดำเนินชีวิต ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ “ร่วมมือ ร่วมใจ ชาวทุ่งสง ฝ่าวิกฤตโควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน”

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓